

Số: 35 /TB-ĐHCN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Hướng dẫn Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXX số trên thiết bị di động thông minh trong sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 849/BHXX-QLT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn trường tích cực tham gia.

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh là ứng dụng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với tính năng ưu việt của VssID, sinh viên được cung cấp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin khám chữa bệnh cũng như thông tin về quyền lợi hưởng các chính sách về BHYT, ... tiến tới thẻ BHYT giấy sẽ được thay thế bằng thẻ BHYT dạng số, hoàn toàn tránh được các sự cố về mất mát hoặc quên khi đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Việc cài đặt VssID rất đơn giản, thuận tiện và chỉ cần thực hiện một lần. Sau khi hoàn tất thủ tục cài đặt và đăng ký tài khoản, hệ thống BHXX Việt Nam sẽ tự động gửi tin nhắn thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập trên hệ thống VssID vào số điện thoại đã đăng ký. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản VssID (File đính kèm).

Sau khi cài đặt và đăng ký thành công sẽ hiển thị Tờ khai (Mẫu số 1) với các thông tin đã đăng ký, sinh viên nộp Tờ khai về phòng y tế Nhà trường (Trệt nhà A) để tổng hợp danh sách báo cáo BHXX Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng 100% sinh viên tích cực trong việc cài đặt ứng dụng và cung cấp thông tin hỗ trợ việc đăng ký và xác nhận tài khoản ứng dụng VssID do BHXX Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Y tế của Nhà trường (Trệt nhà A) hoặc số điện thoại 028.38940390/139 để được hỗ trợ. ↴

#### Nơi nhận:

- Đơn vị trực thuộc;
- Website Trường;
- Website Đoàn TN;
- Lưu: VT, CTSV.

HIỆU TRƯỞNG



TS. Phan Hồng Hải